

HƯNG HÀ

# Bảo đảm vật tư y tế, sinh phẩm trong phòng, chống dịch Covid-19

Trong những ngày qua, số ca mắc Covid-19 trên địa bàn huyện Hưng Hà liên tục tăng cao, vì vậy nhu cầu sử dụng vật tư, hóa chất, sinh phẩm, đặc biệt là kit test nhanh Covid-19 tăng đột biến. Trước tình hình trên, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện đã chủ động thực hiện các giải pháp phù hợp bảo đảm nguồn cung vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch tại đơn vị.

Những ngày này, tại Trạm Y tế xã Đông Đô, lượng người dân đến làm xét nghiệm nhanh Covid-19 giảm so với thời điểm sau tết Nguyên đán Nhâm Dần, hiện tại chỉ còn khoảng 40 - 50 người/ngày, tuy nhiên đây vẫn là con số cao nên nhu cầu sử dụng vật tư y tế và sinh phẩm cũng tăng. Trước thực tế trên, cùng với các trang thiết bị y tế được cấp về như quần áo bảo hộ, nước sát khuẩn, khẩu trang y tế, găng tay, bình oxy... Trạm Y tế xã Đông Đô đã chủ động kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài xã hỗ trợ trang thiết bị để phục vụ công tác phòng, chống dịch tại địa phương. Bác sĩ Nguyễn Thị Thềm, Trạm trưởng Trạm Y tế xã cho biết: Chúng tôi dự phòng khoảng 300 kit test nhanh Covid-19, 500 test xét nghiệm PCR, 100 bộ quần áo bảo hộ, 50kg hóa chất. Do đó, đến thời điểm hiện tại trong kho của Trạm đã cơ bản đủ số trang thiết bị y tế



Các cơ sở y tế ở Hưng Hà chủ động dự trữ vật tư y tế, sinh phẩm đáp ứng nhu cầu xét nghiệm nhanh Covid-19 của người dân.

cần thiết, sẵn sàng tâm thế chống dịch bất cứ lúc nào. Còn tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà, ngoài việc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình khám chữa bệnh cho người dân, Bệnh viện còn phối hợp với các đơn vị cung ứng thuốc chủ động dự trữ vật tư y tế, không để tình trạng thiếu vật tư y tế trong tình hình dịch tăng cao. Bác sĩ Võ Thanh Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện

cho biết: Thực hiện phương châm "4 tại chỗ", chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ vật chất, trang thiết bị, sinh phẩm từ các nguồn như: nguồn cung cấp của Sở Y tế, đầu thầu mua sắm, tài trợ từ các đơn vị, UBND huyện... Bệnh viện cũng quán triệt cán bộ, y bác sĩ sử dụng tiết kiệm, hợp lý, hiệu quả, không để xảy ra hiện tượng lãng phí; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường huy động các nguồn tài trợ, ủng hộ bằng hiện vật là kit test nhanh Covid-19 để đáp ứng kịp thời công tác xét nghiệm cho bệnh nhân Covid-19. Đồng thời, Bệnh viện cũng chuẩn bị 40% số giường bệnh để phục vụ điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Đến nay, Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà đã điều trị khỏi cho 720 bệnh nhân Covid-19, hiện đang điều trị cho 20 bệnh nhân có bệnh nền, thai phụ, trẻ em... Trong quá trình điều trị, Bệnh viện đã tập trung tối đa mọi nguồn lực, tăng cường các giải pháp để tiếp nhận, điều trị hiệu quả; bố trí đầy đủ trang thiết bị, máy móc hiện đại, phân ca, kíp trực, bảo đảm chăm sóc toàn diện cho người bệnh 24/24 giờ. Ông Đào Ngọc Lân, xã Chi Hòa cho biết: Tôi bị bệnh thận, cấp cứu trong tình trạng rối loạn điện giải, phù toàn thân và mắc Covid-19 nhưng nhờ có trang thiết bị hiện đại và sự chăm sóc tận tình của các y bác sĩ nên tôi được cấp cứu kịp thời, đến nay sức khỏe đã ổn định.

Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa Hưng Hà cũng duy trì

và siết chặt công tác phân luồng, sàng lọc xét nghiệm SARS-CoV-2 ngay từ cổng bệnh viện đối với 100% trường hợp đến khám chữa bệnh và chủ động các trang thiết bị phục vụ công tác khám, điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Bác sĩ Trần Ngọc Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện cho biết: Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch bố trí Khoa Nội nhi để điều trị cho bệnh nhân Covid-19 với 50 giường bệnh. Đồng thời, chủ động liên hệ trước với các công ty dược có uy tín cung cấp vật tư y tế, sinh phẩm phục vụ công tác khám chữa bệnh cũng như công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân khi có nhu cầu.

Thời gian qua, UBND huyện Hưng Hà đã trích kinh phí và vận động nguồn xã hội hóa trên 1,5 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương chủ động mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế để đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời điểm hiện nay. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn huyện bố trí 40% số giường bệnh hiện có để chủ động tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19. Các cơ quan chuyên môn nhận định, thời gian tới dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, huyện Hưng Hà yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, mua sắm bổ sung vật tư, hóa chất, phương tiện, bảo đảm không để bị động trong phòng, chống dịch Covid-19.

THANH THỦY

## Hướng dẫn mới nhất về quản lý F0 tại nhà

(nhandan.vn) Ngày 14/3, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 604 kèm hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc Covid-19 thay thế Quyết định số 261 ngày 31/1/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn quản lý người mắc Covid-19 tại nhà và số 528 ngày 3/3/2022 ban hành Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với trẻ em mắc Covid-19.



Ảnh minh họa

Theo đó, tiêu chí lâm sàng của người mắc Covid-19 điều trị tại nhà được bổ sung "là người bệnh Covid-19 đã được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh điều trị nhưng chưa đạt tiêu chuẩn khỏi Covid-19 và đạt tiêu chuẩn quản lý tại nhà thì được chuyển về nhà để tiếp tục chăm sóc". Ngoài ra, hướng dẫn bổ sung mục "Khai báo y tế" với F0 điều trị tại nhà. Trong đó, F0 hoặc người chăm sóc thông báo với trạm y tế xã, phường hoặc cơ sở quản lý F0 tại nhà... theo hướng dẫn của địa phương về: thông tin cá nhân, thời điểm được xác định mắc Covid-19, đối tượng được quản lý tại nhà, thời điểm hết cách ly, điều trị tại nhà. Trạm y tế xã, phường hoặc cơ sở quản lý người mắc Covid-19 tại nhà thu thập thông tin và lập danh sách người mắc Covid-19 quản lý tại nhà theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01.

Các vật dụng cần thiết với F0 điều trị tại nhà: Nhiệt kế; máy đo SpO2 cá nhân (nếu có); khẩu trang y tế; phương tiện vệ sinh tay; vật dụng cá nhân cần thiết; thùng chứa chất thải lây nhiễm có nắp đậy. Phương tiện liên lạc: Điện thoại, số điện thoại của các cơ sở y tế (trạm y tế, trung tâm y tế quận, huyện, trung tâm vận chuyển cấp cứu, bác sĩ, tổ tư vấn cộng đồng, tổ phản ứng nhanh, bệnh viện...).

**Thuốc điều trị tại nhà gia đình cần chuẩn bị khi có F0**

- Thuốc hạ sốt: paracetamol cho người lớn: viên 500mg, số lượng đủ dùng trong 3 - 5 ngày. Paracetamol cho trẻ em (tùy theo cân nặng và độ tuổi): gói bột hoặc cốm pha hỗn dịch uống hoặc viên hàm lượng 80mg, 100mg, 150mg hoặc 250mg, 325mg, 500mg, số lượng đủ dùng trong 3 - 5 ngày.
- Dung dịch cân bằng điện giải: Oresol, gói bù nước, chất điện giải khác.
- Thuốc giảm ho (tùy theo triệu chứng): Thuốc từ thảo dược, hoặc thuốc giảm ho đơn thuần, hoặc thuốc giảm ho kết hợp kháng histamin... số lượng đủ dùng trong khoảng 5 - 7 ngày. Lưu ý chỉ định, chống chỉ định và các cảnh báo, thận trọng khi sử dụng thuốc.
- Dung dịch nhỏ mũi: natriclorua 0,9%, đủ dùng từ 5 - 7 ngày.
- Thuốc điều trị bệnh nền theo đơn thuốc được kê đơn đang sử dụng cho người bệnh (nếu cần, đủ sử dụng trong 1 - 2 tuần).
- Hướng dẫn mới đặc biệt thay đổi về điều kiện cách ly: "Tạo không gian cách ly riêng. Nơi cách ly phải thông thoáng, không sử dụng máy lạnh trung tâm; luôn mở cửa sổ".
- Các hướng dẫn về "Theo dõi sức khỏe người mắc Covid-19" hầu như không thay đổi so với các văn bản được ban hành trước đó. Tuy nhiên, Bộ Y tế bổ sung yêu cầu về thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm. Theo đó, F0 và người chăm sóc hoặc người ở cùng nhà với F0 thực hiện các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm như sau:
  - F0 cần hạn chế ra khỏi nơi cách ly. Khi phải ra khỏi nơi cách ly phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với những người khác.
  - Người chăm sóc hoặc người nhà ở cùng nhà luôn mang khẩu trang, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với F0.
  - Nơi cách ly giữ thông thoáng, hạn chế để các đồ dùng vật dụng khó làm sạch (thủ bông, giấy, bia...) tại khu vực này.
  - Rửa tay hoặc sát khuẩn tay thường xuyên. Khử khuẩn các vật dụng và bề mặt tiếp xúc thường xuyên như mặt bàn, tay nắm cửa, các thiết bị cầm tay, bồn cầu, bồn rửa... hàng ngày và khi thay quần áo.
  - Phân loại, thu gom chất thải lây nhiễm đúng quy định.

THU THỦY

Trường Tiểu học và THCS Vũ Trung có gần 800 học sinh nhưng số học sinh đến học biến động theo ngày. Đến ngày 10/3, cấp tiểu học có 20 trường hợp F0, 140 F1, 5 cô giáo là F0 nên trong tổng số 459 học sinh thì chỉ có 185 em đến trường. Có những ngày cấp tiểu học có chưa đầy 40 học sinh đến học. Ở cấp THCS, tới ngày 10/3 có 330 học sinh đi học, 134 em nghỉ. Song với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, các thầy cô giáo vẫn đến trường truyền đạt kiến thức cho học sinh. Cô giáo Nguyễn Thị Dung, chủ nhiệm lớp 1B cho biết: Trước đây tôi từng là F0 nên phải nghỉ ở nhà một tuần; tuy nhiên, vì quyết tâm không để dịch bệnh lây lan ảnh hưởng tới chất lượng dạy học, trong thời gian đó tôi vẫn sắp xếp công việc, vừa chữa bệnh vừa dạy trực tuyến. Đến nay, khi sức khỏe ổn định tôi lại trở lại bục giảng để giảng dạy bình thường. Tuy nhiên, dịch bệnh diễn biến phức tạp nên trong tổng số 32 học sinh mới có 10 cháu đi học. Ông Đặng Xuân Hoàn, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Thực hiện chỉ đạo của cấp trên,

## Nỗ lực dạy và học ở Kiến Xương

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng, ngành giáo dục và đào tạo huyện Kiến Xương đã linh hoạt thực hiện giải pháp vừa dạy trực tiếp vừa dạy trực tuyến, bảo đảm dạy và học an toàn, hiệu quả.



Giờ học của cô và trò lớp 1B, Trường Tiểu học và THCS Vũ Trung (Kiến Xương).

nhà trường vẫn tổ chức dạy học trực tiếp song thực tế nhiều lớp tỷ lệ học sinh đi học thấp nên để bảo đảm mục tiêu phân đầu cụ thể để các cơ sở đoàn nỗ lực thực hiện. Tình hình kết giữa các cơ sở đoàn trong các hoạt động tình nguyện nhằm tạo ra những công trình, phần việc thanh niên có quy mô, giá trị lớn, tạo dấu ấn của thanh niên ngày càng được phát huy. Trong năm 2021, tổng giá trị các hoạt động tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong Khối ước tính khoảng 900 triệu đồng, tập trung vào các hoạt động: tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa... học sinh. Do đặc thù ở quê các cháu không có nhiều thiết bị học trực tuyến, hầu như chỉ trông chờ vào điện thoại của bố mẹ nên các thầy cô giáo đã chọn khung giờ thích hợp như buổi chiều muộn và tối để giảng dạy. Như vậy sẽ vất vả hơn so với trước nhưng nhờ chủ động thực hiện kế hoạch giảng dạy, tranh thủ thời gian vàng để truyền đạt kiến thức nên đến nay

nhà trường đã đáp ứng được khung chương trình dạy học đề ra.

Trường Tiểu học và THCS Hòa Bình cũng dạy học theo 2 phương pháp là trực tiếp và trực tuyến, trong đó buổi sáng dạy trực tiếp ở trường, buổi chiều dạy trực tuyến cho các trường hợp F0, F1 cách ly tại nhà. Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhà trường đã làm tốt công tác tuyên truyền đối với phụ huynh và các em học sinh về Nghị quyết số 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, do đó các phụ huynh đã hiểu và ủng hộ các hoạt động của nhà trường, học sinh đến lớp tỷ lệ ngày càng cao. Đến nay tỷ lệ học sinh đến trường đạt 80%. Cô giáo Dương Thị Hằng, chủ nhiệm lớp 1A cho biết: Ngay từ khi dịch bùng phát, lớp đã có một số học sinh bị mắc Covid-19 song do tâm lý lo lắng nên một số phụ huynh đã cho con tạm thời nghỉ học. Trong quá trình đó tôi vẫn lên lớp dạy bình thường, đồng thời dạy trực tuyến, giao bài tập cho những học sinh cách ly tại nhà.

Từ đầu năm đến nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kiến Xương đã ban hành nhiều văn bản về tăng

cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết số 128 của Chính phủ và đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 sau tết Nguyên đán. Căn cứ nội dung trong số tay bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 để sửa đổi, xây dựng phương án, kịch bản xử lý khi xuất hiện các trường hợp nghi mắc và mắc Covid-19. Hướng dẫn cán bộ, giáo viên, học sinh tự đo thân nhiệt, kiểm soát sức khỏe trước khi đến trường. Khi phát hiện giáo viên, học sinh mắc Covid-19 cần cách ly khoanh vùng hẹp nhất có thể; đối với những lớp, những trường có học sinh mắc Covid-19 bảo đảm học sinh phải được đi học trực tiếp nhiều nhất có thể. Tiếp tục tổ chức đồng thời hai hình thức dạy học trực tiếp và trực tuyến bảo đảm chất lượng và hoàn thành kế hoạch năm học đề ra.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, ngành giáo dục huyện Kiến Xương phân đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn trong năm học 2021 - 2022.

THU THỦY

## Phát huy sức trẻ trong các hoạt động tình nguyện

Với phương châm hướng về cơ sở, xuất phát từ cơ sở, thời gian qua, các cơ sở đoàn thuộc Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tình nguyện có ý nghĩa thiết thực vì cộng đồng. Anh Phạm Xuân Thủy, Bí thư Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh cho biết: Đoàn Khối có 47 cơ sở đoàn trực thuộc với hơn 2.400 đoàn viên. Đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở đều là kiêm nhiệm, công tác chuyên môn chiếm hầu hết thời gian. Thêm nữa, một số chi đoàn ít đoàn viên ảnh hưởng không nhỏ đến việc sinh hoạt đoàn. Tuy nhiên, không vì thế mà

các phong trào tình nguyện kém hiệu quả. Trong việc triển khai các chương trình, hoạt động, chiến dịch tình nguyện, Đoàn Khối đã giao mục tiêu phân đầu cụ thể để các cơ sở đoàn nỗ lực thực hiện. Tình hình kết giữa các cơ sở đoàn trong các hoạt động tình nguyện nhằm tạo ra những công trình, phần việc thanh niên có quy mô, giá trị lớn, tạo dấu ấn của thanh niên ngày càng được phát huy. Trong năm 2021, tổng giá trị các hoạt động tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong Khối ước tính khoảng 900 triệu đồng, tập trung vào các hoạt động: tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa...

Tổ chức đoàn các cấp đã hỗ trợ vật tư y tế, nhu yếu phẩm, huy động đoàn viên, thanh niên là y bác sĩ trẻ tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, tổ chức các hoạt động chăm sóc, đỡ đầu các em thiếu nhi với tổng giá trị các suất quà, học bổng hơn 400 triệu đồng và một số đợt hiến máu tình nguyện riêng của ngành, cơ quan, đơn vị, kết quả thu được 620 đơn vị máu.

Cùng với việc tham gia tích cực các hoạt động chung do Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh phát động, các cơ sở đoàn đã triển khai nhiều hoạt động tình nguyện phù hợp với đặc thù riêng của đơn vị, tập trung vào công tác bảo đảm an sinh xã hội. Tiêu biểu: Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhi Thái Bình tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.500 trẻ em tại xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) và xã Phú Châu (Đông Hưng); Chi đoàn Thanh niên Báo Thái Bình nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Sự tâm huyết, nhiệt tình của đoàn viên, thanh niên ở các cơ sở đoàn đã tạo nên nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực với người dân. Chị Nguyễn Thị Văn Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Năm 2021, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng như các cơ



Y bác sĩ Bệnh viện Nhi Thái Bình khám bệnh cho trẻ em xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình).

sở y tế khác có số lượng bệnh nhân Covid-19 đông. Mỗi người một nhiệm vụ nhưng ai cũng cố gắng hoàn thành tốt nhất. Bởi chúng tôi xác định phải cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và thể hiện

vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trên trận tuyến phòng, chống dịch. Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tranh thủ giờ nghỉ trưa, khi được tài trợ kính phôi, đoàn viên, thanh niên Bệnh viện còn làm 2.000 kính chắn giọt bắn,

mua 4.000 khẩu trang y tế phát miễn phí cho nhân viên y tế và người bệnh; tuyên truyền phòng, chống dịch cho người dân. Anh Phạm Xuân Thủy cho biết thêm: Các hoạt động tình nguyện được các cơ sở đoàn gắn với phong

trào "3 trách nhiệm" (trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với nhân dân, trách nhiệm với chính mình) thể hiện qua việc xung kích đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua sáng tạo, cải cách hành chính, nghiên cứu khoa học... Để các hoạt động tình nguyện thực sự hiệu quả, tổ chức đoàn viên chuẩn bị chu đáo về nội dung và cách thức tổ chức, bảo đảm tính hiệu quả, thiết thực và chuyên nghiệp. Các hoạt động được triển khai theo các bước: Khảo sát nhu cầu; lập kế hoạch; phối hợp các bên và huy động nguồn lực; kiểm tra, giám sát và đánh giá. Cùng với đó, các hoạt động dựa trên lĩnh vực của từng cơ sở đoàn gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa bàn... Bởi vậy đã tạo được sức lan tỏa, hiệu quả, thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

KUẨN PHƯƠNG